

2 เมษายน 2558 หน้า 7



ตั้งเครื่องเครพสี่มุมเมือว แก่น้ำยางทำถนนลื่น

บริษัทเกษตรไทยไชโย เพื่อจะได้ไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส. โดยทางจังหวัดจะให้ จำกััดเข้าของกรตอแอกนิก สนับสนุนการค้ำประกัน นำไปซื้อเครื่องเครพยวง ตราเรค นำสารชีวภาพมา ไปตั้งใน 4 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย เพื่อชาวสวน ล้างถนนจนสะอาดปราศ ยางจะได้นำยางก้อนด้ว้มาเข้าเครื่องเครพยวงใน จากกรตอแอกนิกที่ไหลลง พื้นที่ โดยไม่ต้องขนย้ายไปขายในพื้นที่ไกลๆจน มาเคลือบพื้นถนน พร้อม เป็นเหตุเกิดถนนลื่น เพราะเมื่อเครพยวงไปแล้วจะ รมรงค์ให้ชาวสวนยางทำ ยางก้อนด้ว้มาใช้กรต ออแอกนิกหยดลงในยาง ก้อนด้ว้แทนกรตอแอกนิก เมือขนย้ายน้ำยางหยดลง พื้นจะไม่กลายเป็นคราบ



นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ จ.เลย เผยว่า ช่วงต้นปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนใน จ.เลย เป็น จำนวนมาก เฉพาะมกราคม เกิดอุบัติเหตุกว่า 20 ราย เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะเสียหลัก ตกถนนและชนต้นไม้ข้างทาง บริเวณถนนสายขอนแก่น-เลย หลัก กม.ที่ 180 อ.เมือง สายวังสะพุง-อุดรธานี กม.ที่ 9 อ.วังสะพุง สายด่านซ้าย-ภูเรือ กม.ที่ 8 โค้งราชดำริ ต.ศรีสองรัก โค้งจุดชมวิวยางด่านซ้าย-หล่มสัก อ.ด่านซ้าย และบริเวณ กม. 39-40 สายภูเรือ-เมืองเลย บ้านภูสวรรค์ ต.सानตม อ.ภูเรือ

“การแก้ปัญหาในเบื้องต้นทางจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรม นำข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทำความสะอาดถนนหนทางไปทั่วทั้งจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากประธานสภา อบจ.เลย และ



เคลือบติดพื้นถนน เพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ”

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ผู้ว่าฯวิโรจน์เผยว่า ได้ให้ชาวสวนยางรวม กลุ่มกันขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน

ไม่มีน้ำยางไหลลงพื้นถนนอีกต่อไป

ส่วนพื้นที่อื่นๆ หากต้องการเครื่องเครพยวง ทางจังหวัดพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ โดยจะต้องมาทำ เป็นข้อตกลงกันว่า จะจ่ายค่าเครื่องเครพยวง ไร หรือจะใช้วิธีให้ผู้ประกอบการนำเครื่องเครพยวง มาติดตั้งแล้วให้เกษตรกรจ่ายค่าเข้าใช้เครื่องเครพ ยางตามปริมาณการเครพตามราคาที่ตั้งกลงกัน ใน เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า กก.ละ 50 สต. ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จากการขายยางเครพที่ได้ราคาดีกว่าขายเป็นยาง ก้อนด้ว้แล้ว ยังช่วยให้ จ.เลย ทองเที่ยวได้อย่าง ปลอดภัยมากขึ้นด้วย.



2 เมษายน 2558 หน้า 12

คยปท.ประกาศขยับเคลื่อน

จีสอบโครงการมูลภัณฑ์

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทางคยปท.จะเริ่มดำเนินการขยับเคลื่อนราคายางพาราอีกครั้งหนึ่ง โดยชาวสวนยางพาราจะเปิดหน้ากรีดยางปลายเดือนเม.ย. และต้นเดือนพ.ค.ซึ่งเป็นหน้ากรีดยางพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ คยปท.จะนำเสนอชุดความจริงตรวจสอบการขายยางพาราที่ค้างสต็อก 210,000 ตัน เช่น สัญญาซื้อขาย การส่งมอบยางพาราแต่ละครั้ง จนกระทั่งสิ้นวันส่งมอบยางพาราทั้งหมดจำนวน 210,000 ตัน ฯลฯ จากนั้น มีการตรวจสอบ

ยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชนมีจำนวนเท่าใดตลอดจนมีการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชน และฝ่ายเศรษฐกิจรัฐบาลด้วย

ทางด้าน น.ส.ปราณีจิตนารี เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า แม้ว่าในช่วงนี้เป็นฤดูกาลยางผลัดใบ ซึ่งชาวสวนยางพาราจะหยุดกรีดยาง แต่ชาวสวนยางพาราอีกจำนวนหนึ่งจะต้องกรีดยางต่อไป เนื่องจากเกษตรกรไม่มีรายได้ทางด้านอื่นๆ มาเลี้ยงครอบครัว และต้องเก็บเงินเพื่อเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมนี้ จนทำให้น้ำยางสดหดตัวลงไปมาก สำหรับสวนยางพาราของตนนั้นเมื่อก่อนกรีดยางวันละ 50-60 กก. แต่มาวันนี้ได้ประมาณวันละ 20 กก.เท่านั้น โดยราคาน้ำยางสดอยู่ที่โลกรับละ 48 บาทเท่านั้น แต่ก็ยังดีที่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทุกๆวัน.



2 เมษายน 2558 หน้า 11

■ ดัน ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ/สร้างงาน-อาชีพให้เกษตรกร เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างพารา

ตรัง : นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยในโอกาสไปตรวจราชการที่จ.ตรัง เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันปัญหาราคายาง เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลได้พยายามเข้ามาช่วยเหลือในทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออกและชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดีและเหมาะสม ซึ่งใช้หลักการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยางที่ได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติไว้ โดยมุ่งเน้นการผลิตเชิงคุณภาพตามหลักสากล ส่วนโรงงานที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับการรับรอง GMP ของสถาบันวิจัยยาง

รวมทั้งจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้อย่าง ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสามารถส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้ทั่วโลก นายสมหมายกล่าวต่อไปว่า การเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดตรัง ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาราคายาง ซึ่งรัฐบาลก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ โดยอาจจะบอกว่าทุกฝ่ายก็มีความคาดหวังอยากให้ราคายางพารา ขยับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ก็ได้เห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรในตลาดไม่ให้ตกต่ำจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ไม่ว่าจะ เป็นโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ก็จะมีส่วนลดผลกระทบจากราคายางตกต่ำได้โดยตรง และช่วย

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้เกษตรกรได้ในเบื้องต้น

นายสมหมายกล่าวต่อไปอีกว่า ธ.ก.ส.ยังมีนโยบายที่จะให้เกษตรกรและประชาชนในชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้รับบริการด้านการเงินที่สะดวกรวดเร็ว แยก เช่นคนในเมือง ดั้งนั้นการเข้าไปพัฒนากลุ่มการเงินและกลุ่มอาชีพภายในชุมชนนั้น ทาง ธ.ก.ส. ก็ยังมีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพด้วยสินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อย ได้เข้าถึงแหล่งทุน ต่อยอดความฝันในทุกอาชีพ มีเงินในการลงทุนประกอบการต่างๆ โดยสามารถกู้ได้รายละ 200,000 บาท โดยมีวงเงินกู้ทั้งหมด 200 ล้านบาท เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นี้อีกด้วย



2 เมษายน 2558 หน้า 13

ปากใบอ่อน

เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

หน้าที่ต่อจากนี้ไป ต้องจับตากันให้ดี สำหรับ “การเมือง” ภายในกระทรวงเกษตรฯ ภายหลังมีกระแสข่าวรัฐมนตรี ยางพารา “อำนาจ ปะติเส” รรมช. เกษตรและสหกรณ์ ลงนามในคำสั่งปลด “เรไร รัตนสุภา” ผู้จัดการโครงการสร้างมูลนิธิกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ที่ก่อนหน้านี้ถูกชาวสวนยางออกมาลดลงอย่างหนักที่การนำเงินในโครงการกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ออกมาและรับซื้อยางในตลาด

แต่แทนที่เกษตรกรผู้ปลูกยางจะได้รับผลประโยชน์ คนที่ “ปากมัน” กลับเป็นกลุ่มพ่อค้าบริษัทยักษ์ที่พากันเอาของของตัวเองไปกดรคารับซื้อมากักตุนเอาไว้ก่อนหน้ามีมาเทขายคืนรัฐ

ฟาดคำโรสบายกระเป๋ามาตามๆ กัน ทั้งพ่อค้าและเจ้าหน้าที่รับซื้อที่คอยแอบช่วยหลิวตาให้

จนต้องร้อนถึง “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา

ผมไม่ค่อยแน่ใจนักว่า คำสั่งที่ออกมาครั้งนี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า

หรือเป็นเพียงแต่การหา “แพะ” มาบูชายัญไว้กับการทุจริตที่เกิดขึ้น

งานนี้ ผมยืนยันว่า คนที่ต้องรับผิดชอบอย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับรัฐมนตรี

และคุณอำนาจก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้

ถ้าจำไม่ผิด เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ผมเคยเขียนถึงประเด็นนี้ไปแล้วว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับซื้อยางครั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการสรุปที่ฟันธงออกมาชัดๆ ว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ แล้ว ก็คือ 1.เงินไม่ถึงมือเกษตรกร และ 2.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายฝ่ายๆ โดยเฉพาะเกษตรกรได้ออกมาเรียกร้องขอให้มีการชะลอหรือทบทวนกระบวนการรับซื้อยาง แต่คุณอำนาจกลับยังคงดันให้เดินหน้าต่อไป

นั่นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งนั้น มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณอำนาจ

ดังนั้นไม่ว่า คุณอำนาจ จะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ ในฐานะผู้บริหาร

ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

ประเด็นนี้ไม่ใช่แค่ผม หรือเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น ที่หยิบยื่นมาพูด ล่าสุด “คนใกล้ตัว” คุณอำนาจอย่าง “อุทัย สอนหลักทรัพย์” สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการรับซื้อยางที่เกิดขึ้นก็ออกมาถามหา “สปิริต” จากคุณอำนาจเช่นเดียวกัน

เรียกร้องไม่เรียกร้องเปล่า ยัง

แถมด้วยการ “เปิดแผล” แฉหัวคิวของกลุ่มพ่อค้ากับเจ้าหน้าที่รับซื้ออย่างต่อเนื่องคอกหนึ่ง ชนิดไม่ว่างหน้ารัฐมนตรีกันเลยทีเดียว

หลายคนที่อ่านบทให้สัมภาษณ์ คุณอุทัยอาจสงสัยว่า ทำไมจู่ๆ คุณอุทัยถึงออกมาเล่นบท “เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด” กันได้ถึงขนาดนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นเดินเข้าๆ ออกๆ ห้องรัฐมนตรีอำนาจอยู่ดีๆ

เรื่องนี้ต้องยอมรับจริงๆ ว่า จนด้วยเกล้าจะให้คำตอบครับ

รู้แล้วว่า งานนี้ต้องตามจับตากันอย่างกะพริบ เพราะน่าจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นเดิมพัน

ส่วนจะเป็นใครวางเดิมพันดวงกับใคร ก็ให้รอดูเอา

มะลิลา



2 เมษายน 2558 หน้า 21

ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุง เน้นพัฒนา 3 ด้าน พื้นที่ คน ผลิตภัณฑ์

นายชวพล อ่อนเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียวของภาคใต้ ในสาขาเกษตรผสมผสาน คือ ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และยางพารา ทางกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้ดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า 2,500 ราย รวมถึงแจกจ่ายการผลิตต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สารเร่ง

พด.เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน วัสดุปูนใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน การขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดพัทลุงนั้นจะเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาสภาพพื้นที่ คือเน้นส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 2.การพัฒนาคน อบรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมด้านการปรับปรุงดินทุกรูปแบบให้กับหมอดินอาสาที่เป็นเครือข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงที่มีอยู่ประมาณ 600 ราย รวม

ถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้สามารถนำไปพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคนนั้นเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ ส่วนด้านที่ 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค นำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

จังหวัดพัทลุง มีความได้เปรียบทางสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรอย่างหลากหลาย คือพื้นที่ดอนบนของจังหวัดเหมาะต่อการทำสวนผลไม้ หรือสวนยางพารา พื้นที่ตอนกลางเป็นนาข้าว พืชผัก ส่วนตอนล่างเป็นชายฝั่งทะเลก็เหมาะต่อการทำประมง ที่สำคัญจังหวัดพัทลุงยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม สุกร มากที่สุดในภาคใต้ จึงมีวัตถุดิบมูลสัตว์ปริมาณมากเพียงพอที่จะนำมาทำปุ๋ยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ก็เชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะสามารถทวนคืนสู่การผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร จนผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้ในที่สุด

2 เมษายน 2558 หน้า 5 (1)

กฎหมายการยางจ่อคลอดพ.ค.นี้ รวม 3 องค์การเป็นรัฐวิสาหกิจ-ปฏิรูปกองทุนเงินเชส

พ.ร.บ.การยางจ่อคลอด พ.ค. 58 "อำนาจ" ซึ่งมีผลควบรวมองค์การยางรัฐ 3 แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจ "การยางแห่งประเทศไทย" ปฏิรูปกองทุนเงินเชส 3 หมื่นล้านบาท ใช้สนับสนุนโครงการสถาบันเกษตรกร-สวัสดิการชาวสวนยาง สภาเกษตรกรฯ หวังการรวมศูนย์บริหารยางมีเอกภาพ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... คาดว่าจะได้นำเข้าสู่วาระที่ 3 และลงมติเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งการอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ และจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารจัดการยางอุตสาหกรรม 58/59 มีประเด็นหลักคือการควบรวมองค์การรัฐด้านยางพารา 3 แห่ง คือ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และสถาบันวิจัยยาง ทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน บุคลากร รวมอยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจเดียวคือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดังนั้นเมื่อมารวมกันทีเดียวก็จะมี 16 มาตรการที่รัฐออกมาจะไปในทางเดียวกัน"

นายอำนาจกล่าวว่า ปัญหาสำคัญคือการบริหารบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการ กยท.ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากมติในคณะกรรมการมาธิการยกร่างระบุให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 15 ราย ซึ่งมีโควตาสำหรับเกษตรกร 5 ราย และอีก 10 รายมาจากตำแหน่งทางราชการ แต่กรรมการชุดแรกจะมีกรรมการเพียง 10 รายที่มาจากรัฐเพื่อขับเคลื่อนในช่วงระยะ 6 เดือนแรกและวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอีก 5 รายให้มีความโปร่งใสต่อไป

ด้านการปรับโครงสร้างการบริหาร กยท.



อำนาจ ปะติเส

องค์การเดิมจะยังคงมีบทบาท เช่น อ.ส.ย. จะเป็นหน่วยธุรกิจในการบริหารจัดการที่ตนเองมี นำรายได้เข้าสู่ กยท. สกย.จะเปลี่ยนแปลงให้มีบทบาทมากขึ้น จากที่มุ่งไปทำการปลูกยางใหม่ทดแทนมาเป็นสนับสนุนให้กิจการของสถาบันเกษตรกรเติบโต

นายอำนาจเปิดเผยว่า อีกประเด็นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือการนำกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (เงินเชส) มาเป็นกองทุนพัฒนายางพารา เพิ่มจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการของสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ และมีสวัสดิการให้แก่ชาวสวนยางและคนกรีดยาง ซึ่งกองทุนเงินเชสนี้มีมูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท มีข้อกำหนดผูกพันในโครงการต่าง ๆ แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท คงเหลืออยู่ 1 หมื่นล้านบาท ในแต่ละปี กยท.จะกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนำเสนอดังต่อรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ด้านนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การรวมองค์การรัฐ 3 แห่งเป็น กยท.จะทำให้มีเอกภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา

หน่วยงานรัฐแต่ละแห่งจะมีการจัดตั้งชุมนุมชาวสวนยางในสังกัดของตนเอง ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องมีการมีสิทธิและเสนอความคิดของตนต่อรัฐบาล หลายครั้งความเห็นจึงขัดกันเอง

เมื่อจัดตั้ง กยท.แล้ว เชื่อว่าจะมีการยุบรวมชุมนุม สมาชิก ชมรมชาวสวนยางต่าง ๆ จัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพียงหนึ่งเดียว ทำให้เกษตรกรมีความพร้อมใจกันและเข้มแข็งขึ้น และจากสถาบันนี้ จะมีการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร 2 รายเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ กยท.

นายธีรพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเกษตรกรมีความกังวลถึงเกษตรกรอีก 3 รายในคณะกรรมการที่ขณะนี้ยังไม่เห็นหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าจะคิดสรรแบบใดเกรงว่าอาจเป็นช่องทางให้เกษตรกรภายใต้สิทธิพลของราชการหรือการเมืองเข้าสู่อำนาจได้

รวมถึงปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 ที่จัดสรรให้ 40% ของกองทุนใช้สำหรับสงเคราะห์ชาวสวนยางปลูกยางใหม่ทดแทน เกรงว่าเม็ดเงินจะไม่เพียงพอ เห็นว่าควรลดสัดส่วน 35% ที่ใช้สำหรับรักษาเสถียรภาพราคายาง และส่งเสริมงานวิจัยอุตสาหกรรมยางมาเพิ่มในการปลูกยางทดแทน



2 เมษายน 2558 หน้า 5 (2)

เดินหน้าต่อ 16 มาตรการยาง

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในฤดูผลิต 58/59 จะเดินหน้า 16 มาตรการยางพาราต่อไป โดยปรับเปลี่ยนเพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น จะยังคงอาศัย “สถาบันเกษตรกร” เป็นกลไกหลักในการตัดสินใจพ่อค้าคนกลางซึ่งทำให้ช่องว่างราคาผิดปกติกว้างและพัฒนาคุณภาพยาง รวมถึงการพัฒนาตลาดกลางยางพาราเพื่อรับสินค้าจากเกษตรกร โดยใช้งบประมาณรัฐ 2,000-3,000 ล้านบาท ปรับโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางยางของรัฐ 10 แห่ง และตลาดย่อยในท้องถิ่น 108 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมติดต่อบริษัทผู้รับซื้อยางให้เข้าซื้อในตลาดยางรัฐ ซึ่งคาดว่าจะรองรับได้ 0.8-1.2 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 20-30% ของผลผลิตทั้งประเทศ

“ไฮไลต์ใหญ่ของยางคือ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาปฏิรูป จะทำอะไรไว้ให้กับเรื่องยางบ้าง ผมเข้ามาร่วมงานด้วยเพราะเห็นว่า คสช.มีทิศทางตรงกับที่ผมอยากจะทำขับเคลื่อน ดังนั้นจะปฏิรูปลงให้ได้ก่อนมีการเลือกตั้ง” นายอำนาจกล่าว

ล่าสุด นายอำนาจได้สั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นแม่ข่ายเรียกประชุมสหกรณ์ยางทั่วประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหาทางแก้ไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพราะมีการขอกู้และได้รับอนุมัติน้อยมาก



2 เมษายน 2558 หน้า B1 (1)

● เศรษฐกิจภาครัฐ

จัดซื้อปมสอบยาง

‘อำนาจ’ไม่ปลด‘เรไร’

ยื่นโครงการริ่ทุจริต **.B11**



จัดซื้อปมสอบทุจริตซื้อขาย

อำนาจไม่ปลด‘เรไร’ฟื้นโครงการ อุภัยสวนต้องทำให้โปร่งใส

พรพฤกษ์ อำนาจชี้โครงการ
สร้างมูลภัณฑ์ ‘ไร้โกง’ ยันไม่ปลด
ผู้อำนวยการจนกว่าผลสอบข้อเท็จ
จริงจะได้ข้อสรุป

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยังไม่ลง
นามคำสั่งปลดนางเรไร รัตนสุภา
ผู้อำนวยการโครงการสร้าง
มูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง หรือโครงการแทรกแซง
ราคายางพารา เนื่องจากต้องรอผล
การสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงชุดที่แต่งตั้งโดย
คำสั่งของนายปีติพงศ์ ที่งบุญ ณ
อยุธยา รมว.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 13

มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อน และในฐานะที่
รับผิดชอบโครงการนี้ ยืนยันว่าที่
ผ่านมายังไม่พบการทุจริตตามที่
การกล่าวหาจากฝ่ายต่างๆ

“โครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนฯ ซึ่งคนยังติดเรียกโครงการ
แทรกแซงราคายาง โดยซื้อขาย
ผ่านตลาดกลางยางพารา เพื่อตั้ง
ราคาขายออกจากตลาดนั้น ที่ผ่าน
มาได้ให้สอบไปแล้ว 2 ครั้ง คือ
คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบ โดย
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอีกครั้ง
คือการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่ง
ผลออกมาค่อนข้างเหมือนกัน คือ

ผู้ขายมีทั้งเกษตรกรรายย่อยและ
พ่อค้ารายย่อย คือสหกรณ์การเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน ไม่ปรากฏว่ามี
พ่อค้ารายใหญ่มาขายแต่อย่างใด”
นายอำนาจ กล่าว

นายอำนาจ ยอมรับว่า เมื่อพบ
ว่าการซื้อขายผ่านตลาดกลางไม่
สามารถทำให้เกษตรกรรายย่อย
ได้ประโยชน์เต็มที่ กระทรวงเกษตรฯ
ได้ปรับรูปแบบโครงการแทรกแซง
ราคายางปี 2558/2559 โดยจะให้
สิทธิเกษตรกรรายย่อย ซึ่งอยู่ระหว่าง
สรุปว่าจะให้สิทธิกับชาวสวนยาง
รายย่อยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่
หรือไม่เกิน 25 ไร่ โดยเกษตรกร
ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงจะเข้าโครงการขายยาง
ให้รัฐบาลได้



2 เมษายน 2558 หน้า B1 (2)

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้นัดให้นางเรไรนำหลักฐานการซื้อขายยางในโครงการทั้งหมดมาให้ที่ประชุมตรวจสอบในวันที่ 7 เม.ย.นี้ และเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงเสนอให้นายอำนาจปลัดผู้ว่าการโครงการออกจากตำแหน่งก่อน แต่เมื่อนายอำนาจยังไม่ดำเนินการก็นำเรื่องหรือในคณะกรรมการ

ก่อนหน้านี้ นายอุทัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีการทุจริตกันมาก เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถนำยางเข้ามาขายที่จุดรับซื้อได้ จึงขายยางให้กับพ่อค้านอกจุดรับซื้อที่ราคา 48 บาท/กิโลกรัม ก่อนที่พ่อค้าจะ

นำมาขายที่จุดรับซื้อที่ราคา 61-62 บาท/กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่จุดรับซื้อจะได้รับส่วนต่าง 2-4 บาท/กิโลกรัม ส่วนพ่อค้านำยางมาขายจะได้ส่วนต่าง 10 บาท/กิโลกรัม ทำให้เม็ดเงินจากโครงการถึงมือเกษตรกรเพียง 10% จากวงเงินทั้งหมด 1 หมื่นล้านบาท

นายอุทัย ยังกล่าวอีกว่า นายอำนาจต้องรับผิดชอบโครงการกับความเสียหายในโครงการนี้ที่เริ่มโครงการเมื่อเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการซื้อขายเข้ามาเก็บไว้โดยตลอด ทำให้มียางอยู่ในสต็อกรัฐบาล 4 แสนตัน โดยเป็นของรัฐบาลนี้ 2 แสนตัน และหากขายยางตามสัญญาที่ทำไว้กับจีนจะทำให้มีผลขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท



2 เมษายน 2558 หน้า 6 (1)

บง 7 เม.ย.ล้มตัวยางให้หนาน อ.ส.ย.ย่ำชัดสัญญาล้มได้/‘อำนวยการ’ระบวยังไม่เลวร้าย

ผู้จัดการบัพเฟอร์ฟันด์ จ่อชงบอร์ดอ.ส.ย. 7 เม.ย. ตัดสินใจยกเลิก-ไม่ยกเลิกสัญญาซื้อขายยาง กับ “ไชน่า ให้หนาน” ยกเหตุผลผิดสัญญา รับมอบยางล่าช้ามาก เงื่อนไขสัญญาซับซ้อนยกเลิกได้ ด้าน “อำนวยการ” ระบุทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนด ชี้เหตุล่าช้าจากรัฐบาลไม่ยอมให้มีการส่งมอบช่วงยางออกสู่ตลาดมาก หวั่นราคาภายในประเทศร่วงลงช่วงรัฐบาลไล่ซื้อ แต่เวลานี้ให้เร่งส่งมอบหลังปิดกรีต

นางเรไร รัตนสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานการ (อ.ส.ย.) ในฐานะผู้จัดการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคา ยาง หรือบัพเฟอร์ฟันด์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงกรณีที่อ.ส.ย. จะยกเลิกสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพารา กับ บริษัทไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด จากจีนว่า ในเรื่องนี้จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ของอ.ส.ย. ที่มีนายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมในวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อตัดสินใจว่าจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ โดยให้เป็นไปตามอำนาจและมติของบอร์ด

สำหรับการซื้อขายยางพาราดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาเลขที่ กษ

002/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ลงนามซื้อขายระหว่างนายชนะชัย เปล่งศิริวิธน์ อดีตผู้อำนวยการอ.ส.ย. กับ MR.WAN ZHI RONG ผู้อำนวยการของบริษัท ให้หนาน รับเบอร์กรุ๊ป (สิงคโปร์) ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงซื้อขายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง ซึ่งเป็นยางที่ผลิตในช่วงปี 2554-2555 ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันทุกประเภท จำนวน 1.76 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 3.2 หมื่นตัน และสัญญาซื้อขายยางใหม่ (ยางที่ผลิตในปี 2557-2558) ที่ขายฟุ้งอีก 2 แสนตันนั้น ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันทุกประเภท จำนวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง จำนวน 5 หมื่นตัน

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวจากอ.ส.ย.

เปิดเผยถึงเงื่อนไขสัญญาการรับมอบสินค้าในสัญญาซื้อขายในครั้งนี้ที่สำคัญได้แก่ 1. ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหายานพาหนะที่ใช้ในการรับมอบผลิตภัณฑ์ยางภายใต้สัญญาฉบับนี้และขนส่งไปบรรทุกลงเรือด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา ผู้ซื้อต้องแจ้งกำหนดการขอรับผลิตภัณฑ์ยาง ประเภทและน้ำหนักโดยประมาณเป็นคราวๆ ไป กำหนดการรับมอบคราวละ 2 หมื่นตัน ต่อเดือนต่อเนื่องกันจนครบถ้วนตามสัญญา โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น และกำหนดการขอรับผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา และก่อนการรับมอบทุกครั้ง ผู้ซื้อต้องแจ้งกำหนดการรับมอบให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าด้วยวิธีเดียวกันอย่างน้อย 10 วัน

ทั้งนี้ผู้ซื้อตกลงรับมอบผลิตภัณฑ์ยางให้หมดสิ้นภายในระยะเวลา 10 เดือน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าปรับเนื่องจากการรับมอบที่ล่าช้าเป็นเงิน 6.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันต่อเดือน เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าปรับให้ระยะเวลา 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน กรณีการล่าช้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดค่าปรับเป็น 15 วัน ถ้าล่าช้าเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้คิดค่าปรับเป็น 30 วัน

กรณีผู้ซื้อไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหรือผิดนัดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ขาย ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายหักหนี้หรือค่าเสียหายจากหลักประกันหรือริบหลักประกันทั้งหมดได้ทันที โดยมีต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้ก่อน ส่วนการบอกเลิกสัญญานั้น ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ หรือในกรณีที่ผู้ซื้อตกเป็นบุคคล

> สรุปผลการประมูลซื้อขายในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนฯ ขององค์การสวนยาง (13 พ.ย. 57-6 มี.ค. 58)

ตลาดกลาง	ผู้ขายยาง (ราย)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
สงขลา	427	56,044.56	3,367.9
นครศรีธรรมราช	734	38,276.22	2,269
สุราษฎร์ธานี	549	30,974.11	1,845.3
บุรีรัมย์	271	13,490	792.83
หนองคาย	130	3,076.42	182.3
ยะลา	39	1,540.72	95.83
รวม	2,150	143,402.51	8,553.25

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม



2 เมษายน 2558 หน้า 5 (2)

ล้มละลาย หรือเลิกกิจการ ผู้ขายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเลื่อนการส่งสินค้า และในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อผู้ขายในคราวสูญหาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถ้าผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู้นั้นจะต้องชดเชยค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ด้านนายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราทั้งระบบ กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานจากนายอรุณ เลิศวิไลย์ กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยตรงแจ้งว่า ยางที่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายกันอยู่ระหว่างการส่งมอบ ขณะที่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากรัฐบาลยังไม่อยากให้ส่งมอบ เพราะก่อนหน้านี้มียางของเกษตรกรจำนวนมากได้เข้าสู่ตลาด และเป็นช่วงที่โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนอยู่ระหว่างไล่ซื้อยาง หากส่งมอบเกรงราคาภายในประเทศจะตกต่ำลงอีก แต่เวลานี้ชาวสวนยางทั่วประเทศอยู่ในช่วงปิดกรีดยางไม่มีผลกระทบต่อราคาส่งได้เร่งให้รับ-ส่งมอบยาง

“เท่าที่ได้รับรายงานเขากำลังส่งมอบอยู่ โดยคนที่ทำหน้าที่ซื้ออรุณ เลิศวิไลย์ ซึ่งผมได้สั่งการให้เขาจัดทำรายงานระบบการส่งมอบว่าเป็นอย่างไร ขนได้เมื่อไหร่ โดยให้รายงานทุกวัน ซึ่งเรื่องยกเลิกสัญญายังไม่ได้รับรายงานว่าจะนำเข้าหรือในที่ประชุมบอร์ดอ.ส.ย.”

2 เมษายน 2558 หน้า 15 (1)

เปิดใจ ‘นายก อบจ.ชุมพร’ วอนรัฐบาลผลักดันราคายาง

การกลับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยกับเรื่องปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั้น นับได้ว่าเป็นหนามยอกอกที่คาราซังอยู่ในหัวใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาโดยตลอด



เลยที่เดียวก็ว่าได้ เนื่องจากถือเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลพวงต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะในเรื่องดังกล่าว นั้น ถือเป็นต้นตอของแรงเสียดทานที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา จึงนับได้ว่ายังเป็นปัจจัยที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงจนต่อการเกิดสภาวะคลื่นใต้น้ำได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร ในฐานะรักษาการนายก อบจ.ชุมพร และในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวสวนยาง ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เอาไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้... สำหรับคำสั่ง คสช.ที่ระบุให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการแทนไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนั้น ในส่วนของ อปท.ชุมพร ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะมีเพียงเทศบาลตำบลเนินสันติใน อ.ท่าแซะ เท่านั้น ที่เพิ่งจะมี

การหมดวาระไป

แต่ในประเด็นส่วนตัวนั้นคิดว่า คำสั่งฉบับดังกล่าวนั้น ถ้าให้รักษาราชการนานไปก็ไม่ดี เพราะอาจจะกลายเป็นข้อครหาว่าเป็นการเอาเปรียบต่อผู้ การเป็นนักการเมืองต้องมีโอกาสว่าง ไม่ใช่เวลาเมื่อได้รับการเป็นเวลานานๆ แล้วจะเป็นที่พอใจของ อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมาคมนายก อบจ.แห่งประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนนี้คิดว่าน่าจะมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพราะเชื่อว่าในพื้นที่ต่างๆ นั้น ก็ยังมีผู้ที่ต้องการจะมาลงรับสมัครเลือกตั้งเพื่อรับใช้ประชาชนอีกมากพอสมควร แต่ในส่วนของเทศบาลกับ อบต.นั้น เราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าชอบหรือไม่อย่างไร แต่ในส่วนของ อบจ.ก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้ในเรื่องดังกล่าว

แต่เมื่อ คสช.มีคำสั่งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอย่างเต็มตัวก็พยายามที่จะยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชนให้สูงขึ้นรวมทั้งในเรื่องการเร่งรัดพัฒนากระบวนการภาคให้มีความสะดวกสบาย ซึ่งผมก็มั่นใจว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลตลอดไป เพราะในเรื่องการทำงานร่วมกันกับนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าฯ จ.ชุมพร ก็ไม่มีอะไรติดขัด ท่านสั่งการอะไรลงมาเราก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายสำหรับในปี 58 นี้ อปท.ทั้ง 78 ท้องถิ่นใน จ.ชุมพร นั้น เราয়ดูแลเหมือนเดิมคือจะมีงบประมาณพิเศษจาก อบจ.ลงมาให้ อปท.ละ 1 ล้านบาท แต่ในบางโครงการหรือในบางกรณีนั้น ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะงบประมาณในปีนี้มีจำกัดมากเนื่องจากเราทำโครงการเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่โดนตัดไปประมาณ 40

เปอร์เซ็นต์ ทำให้การบริหารงานก็อาจจะไม่เสถียรเท่าที่ควร

การบริหารงานที่ผ่านมาของ คสช.นั้น ก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่พอสมควร โดยเปรียบเทียบจากในช่วงที่ทำงานกับรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น อปท.ส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 จ.ในภาคใต้ ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาได้เลย แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้แล้วเกือบ 300 ล้าน ซึ่งก็ถือเป็นเงินตามโครงการที่เสนอไป ดังนั้นก็เห็นได้ว่าในระบบของ คสช.จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะ เพราะจะไม่มีการวิ่งเต้นเรื่องเงินงบประมาณ แต่เป็นเงินที่ลงมาตามท่อสิ้นไหลไปตามระบบ ซึ่งงบประมาณที่สามารถนำมาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาของพี่น้องชาว จ.ชุมพร ในขณะนี้ก็คือเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะในส่วนของยางพารานั้นตกต่ำมาก แต่ขณะเดียวกันราคายางกลับสูงขึ้น จึงคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาเร่งด่วนในเรื่องนี้ แม้ว่าคาปาปล่มจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีความกังวลใจไปแหว่งมาอยู่ แต่ถ้ายางพารา 3 กก.ต่อ 100 บาท อันนี้พี่น้องเกษตรกรเลย ไปไม่ไหว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนั้น อาจจะมีการประท้วง เดินขบวน ปิดถนนกันบ้าง แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างกฎอัยการศึก นายภาฯ ท่านมีคำสั่งอย่างไรเราก็พร้อมจะปฏิบัติตาม แต่ก็ขอเป็นกระบอกเสียงสะท้อนออกไป ซึ่งทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากส่งเสียงสะท้อนออกไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันแยกลงไปกว่านี้หรือถ้า



2 เมษายน 2558 หน้า 15 (2)

ยังไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลให้คำพูดเอาไว้ ก็
คงจะมีการทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั้ง 14
จังหวัดในภาคใต้ ให้ทำการพิจารณาเร่งด่วน
ในเรื่องดังกล่าว

คนเดินทาง/รายงาน



2 เมษายน 2558 หน้า 14

อบจ.ตรังจับมือ สกย. ติวเข้มชาวบ้านเรียนรู้ เทคนิคลับมีดกรีดยาง เพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ

อบจ.ตรัง จับมือ สกย.ติวเข้มชาวบ้านเรียนรู้เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา เพื่อพัฒนาไปสู่่มืออาชีพ และการดูแลรักษาสวนยางตลอดอายุการใช้งาน

นายกจ. หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อบจ.ตรัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยางประจำปี 2558 หลักสูตร "เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" รุ่นที่ 4 ขึ้นที่อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน หมู่ 8 ต.น้ำมุด อ.เมืองตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาผู้กรีดยางพาราให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือเรียกว่า "ช่างลับมีดกรีดยางมืออาชีพ"

นายกจ. เปิดเผยต่อไปว่า ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่

สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ จะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้ให้น้ำยางมากที่สุด/กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด/จะทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ทั้งนี้ นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีด คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง โดย อบจ.ตรัง ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)จังหวัดตรัง จัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 แล้ว และยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก" นายกจ. กล่าว

นายกจ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีงบประมาณ 2558 อบจ.ตรัง มีเป้าหมายในการฝึกอบรมจำนวน 3,000 คน จำนวน 30 รุ่น แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น รุ่นละ 100 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดให้ความรู้สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด" นายกจ. กล่าว



2 เมษายน 2558 หน้า 24

วันยางพาราแห่งชาติ 2-10 เม.ย. ระดมสมองฝ่าวิกฤตราคาตกต่ำ

ไฮไลต์งาน “วันยางพาราแห่งชาติ” 2-10 เม.ย. 58 เปิดเวทีระดมสมองครั้งใหญ่ “ฝ่าวิกฤตยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” พร้อมรวบรวมข้อมูลของรัฐบาลเร่งพัฒนายางพาราทั้งระบบ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2547 เห็นชอบให้วันที่ 10 เม.ย.ของทุกปีเป็น “วันยางพาราแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎานุ “บิดาแห่งยางพาราไทย” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดงาน “วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์พาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” วันที่ 2-10 เม.ย. 58 ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ๊ะ) ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤตยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำสวนยางประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือน และประเทศไทยส่งออกยางพาราสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 4 แสนล้านบาท

นายกิจ หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯและทุกภาคส่วนจะได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประกอบกับในปี 2557/58 ชาวสวนยางไทยและผู้ผลิตรายทั่วโลก กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแนวคิดในการทำอาชีพสวนยางโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ตรัง กล่าวว่า ไฮไลต์คือการเสวนา “ฝ่าวิกฤตยางพาราพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสียอย่างไร เพื่อร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศในปี 2558/59 ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดกลุ่มชาวสวนยางดีเด่น การประกวดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควัน และการแข่งขันกรีดยางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

2 เมษายน 2558 หน้า 5 (1)

กฎหมายการยางจ่อคลอดพ.ค.นี้ รวม 3 องค์การเป็นรัฐวิสาหกิจ-ปฏิรูปกองทุนเงินเชส

พ.ร.บ.การยางจ่อคลอด พ.ค. 58 "อำนาจ" ซึ่งมีผลควบรวมองค์การยางรัฐ 3 แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจ "การยางแห่งประเทศไทย" ปฏิรูปกองทุนเงินเชส 3 หมื่นล้านบาท ใช้สนับสนุนโครงการสถาบันเกษตรกร-สวัสดิการชาวสวนยาง สภาเกษตรกรฯ หวังการรวมศูนย์บริหารยางมีเอกภาพ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... คาดว่าจะได้นำเข้าสู่วาระที่ 3 และลงมติเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งการอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ และจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารจัดการยางอุตสาหกรรม 58/59 มีประเด็นหลักคือการควบรวมองค์การรัฐด้านยางพารา 3 แห่ง คือ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และสถาบันวิจัยยาง ทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน บุคลากร รวมอยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจเดียวคือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดังนั้นเมื่อมารวมกันทีเดียวก็จะมี 16 มาตรการที่รัฐออกมาจะไปในทางเดียวกัน"

นายอำนาจกล่าวว่า ปัญหาสำคัญคือการบริหารบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการ กยท.ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากมติในคณะกรรมการมาธิการยกร่างระบุให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 15 ราย ซึ่งมีโควตาสำหรับเกษตรกร 5 ราย และอีก 10 รายมาจากตำแหน่งทางราชการ แต่กรรมการชุดแรกจะมีกรรมการเพียง 10 รายที่มาจากรัฐเพื่อขับเคลื่อนช่วงระยะ 6 เดือนแรกและวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอีก 5 รายให้มีความโปร่งใสต่อไป

ด้านการปรับโครงสร้างการบริหาร กยท.



อำนาจ ปะติเส

องค์การเดิมจะยังคงมีบทบาท เช่น อ.ส.ย. จะเป็นหน่วยธุรกิจในการบริหารจัดการที่ตนเองมี นำรายได้เข้าสู่ กยท. สกย.จะเปลี่ยนแปลงให้มีบทบาทมากขึ้น จากที่มุ่งไปทำการปลูกยางใหม่ทดแทนมาเป็นสนับสนุนให้กิจการของสถาบันเกษตรกรเติบโต

นายอำนาจเปิดเผยว่า อีกประเด็นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือการนำกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (เงินเชส) มาเป็นกองทุนพัฒนายางพารา เพิ่มจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการของสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ และมีสวัสดิการให้แก่ชาวสวนยางและคนกรีดยาง ซึ่งกองทุนเงินเชสนี้มีมูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท มีข้อกำหนดผูกพันในโครงการต่าง ๆ แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท คงเหลืออยู่ 1 หมื่นล้านบาท ในแต่ละปี กยท.จะกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนำเสนอดังต่อรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ

ด้านนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การรวมองค์การรัฐ 3 แห่งเป็น กยท.จะทำให้มีเอกภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา

หน่วยงานรัฐแต่ละแห่งจะมีการจัดตั้งชุมนุมชาวสวนยางในสังกัดของตนเอง ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องมีการมีสิทธิและเสนอความคิดของตนต่อรัฐบาล หลายครั้งความเห็นจึงขัดกันเอง

เมื่อจัดตั้ง กยท.แล้ว เชื่อว่าจะมีการยุบรวมชุมนุม สมาชิก ชมรมชาวสวนยางต่าง ๆ จัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรเพียงหนึ่งเดียว ทำให้เกษตรกรมีความพร้อมใจกันและเข้มแข็งขึ้น และจากสถาบันนี้ จะมีการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร 2 รายเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ กยท.

นายธีรพงศ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเกษตรกรมีความกังวลถึงเกษตรกรอีก 3 รายในคณะกรรมการที่ขณะนี้ยังไม่เห็นหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าจะคิดสรรแบบใดเกรงว่าอาจเป็นช่องทางให้เกษตรกรภายใต้สิทธิพลของราชการหรือการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งได้

รวมถึงปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 ที่จัดสรรให้ 40% ของกองทุนใช้สำหรับสงเคราะห์ชาวสวนยางปลูกยางใหม่ทดแทน เกรงว่าเม็ดเงินจะไม่เพียงพอ เห็นว่าควรลดสัดส่วน 35% ที่ใช้สำหรับรักษาเสถียรภาพราคายาง และส่งเสริมงานวิจัยอุตสาหกรรมยางมาเพิ่มในการปลูกยางทดแทน

2 เมษายน 2558 หน้า 5 (2)

เดินหน้าต่อ 16 มาตรการยาง

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในฤดูผลิต 58/59 จะเดินหน้า 16 มาตรการยางพาราต่อไป โดยปรับเปลี่ยนเพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น จะยังคงอาศัย “สถาบันเกษตรกร” เป็นกลไกหลักในการตัดสินใจพ่อค้าคนกลางซึ่งทำให้ช่องว่างราคาผิดปกติกและพัฒนาคุณภาพยาง รวมถึงการพัฒนาตลาดกลางยางพาราเพื่อรับสินค้าจากเกษตรกร โดยใช้งบประมาณรัฐ 2,000-3,000 ล้านบาท ปรับโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางยางของรัฐ 10 แห่ง และตลาดย่อยในท้องถิ่น 108 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมติดต่อบริษัทรับซื้อยางให้เข้าซื้อในตลาดยางรัฐ ซึ่งคาดว่าจะรองรับได้ 0.8-1.2 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 20-30% ของผลผลิตทั้งประเทศ

“ไฮไลต์ใหญ่ของยางคือ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาปฏิรูป จะทำอะไรไว้ให้กับเรื่องยางบ้าง ผมเข้ามาร่วมงานด้วยเพราะเห็นว่า คสช.มีทิศทางตรงกับที่ผมอยากจะทำขับเคลื่อน ดังนั้นจะปฏิรูปร่างให้ได้ก่อนมีการเลือกตั้ง” นายอานวยกล่าว

ล่าสุด นายอานวยได้สั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นแม่ข่ายเรียกประชุมสหกรณ์ยางทั่วประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหาทางแก้ไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพราะมีการขอกู้และได้รับอนุมัติน้อยมาก

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th